

26 กรกฎาคม 2567

เรื่อง APEX ขอดอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ลูกหนี้”) ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ WE730/2566 ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 และศาลได้สั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไว้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนัดแรกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นั้น

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอดอนคำร้องฟื้นฟูกิจการโดยทางลูกหนี้ได้ให้เหตุผลว่าที่ประชุมคณะกรรมการลูกหนี้ได้มีมติให้ถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2583 มาตรา 90/8 และศาลได้นัดฟังคำสั่งจำหน่ายคดีออกในวันที่ 18 กันยายน 2567

การที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ลูกหนี้ถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น ส่งผลให้ลูกหนี้กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือทำให้สถานะพักชำระหนี้ (Automatic Stay) สิ้นสุดลง บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงกลับมามีสิทธิเริ่มกระบวนการบังคับคดีทางแพ่ง ด้วยการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ายึดทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามสัดส่วนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ท่านทราบต่อไป หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลงที โสภาค)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง